



TMส่งซีกQ4สวยรับไฮซีซั่น

● ล้นปีหน้าโกยรายได้ 700 ล้าน โต 20%

“TM” ล้นงบไตรมาส 4/59 สวย! รับเข้าสู่ไฮซีซั่นธุรกิจ ดันรายได้ปีนี้เข้าเป้า 600 ล้านบาท ส่งซีกปีหน้ารายได้โต 20% ตะตะ 700 ล้านบาท เดินหน้าเจรจากับพันธมิตรร่วมทุนผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัดหัวใจในไทยสรุปชัดเจนปีหน้า

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4/59 คาดจะเติบโตอย่างเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ และมีคำสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้บริษัทคาดการณ์ได้ปี 2559 จะเติบโตตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อยู่ที่ 580-600 ล้านบาท หรือเติบโต 15-20% จากปี 2558 ที่มีรายได้อยู่ที่ 511 ล้านบาท เนื่องจากคำสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เข้ามาค่อนข้างสูงในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ

โดยในปี 2560 คาดรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท หรือเติบโต 15-20% จากปี 2559 เนื่องจากการเติบโตของสินค้าใน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด, กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล, กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และ



สุนทรี จรรโลงบุตร

ธนาคารเลือด

อีกทั้งกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ รวมถึงการเติบโตของสินค้าใหม่ รวมทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ “ดินสอ” มินิ, กาวปิดแผล และเทคโนโลยีสลายเพื่อการวินิจฉัยการไหลเวียนของโลหิต เป็นต้น

นางสุนทรี กล่าวอีกว่า บริษัทอยู่

ระหว่างเจรจากับพันธมิตร เพื่อร่วมทุนผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัดหัวใจในประเทศไทย โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในการลงทุนภายในปี 2560 แต่ในส่วนของเงินลงทุนบริษัทยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนได้ในขณะนี้ ซึ่งต้องมีการเจรจากับที่ปรึกษาทางการเงินอีกครั้ง

นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทจะมีการลงทุนสร้างอาคารสำนักงานใหม่ โดยใช้งบลงทุน 50 ล้านบาท ซึ่งอาคารสำนักงานแห่งใหม่จะมีโชว์รูมสินค้า 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร เพื่อนำเสนอสินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และจะช่วยสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายในออนไลน์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในภายในปี 2560 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2561 โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

“บริษัทคาดการณ์ได้ปีหน้าเติบโต 15-20% จาก 4 กลุ่มหลักและผลิตภัณฑ์ใหม่ยังมีการเติบโต ส่วนปีนี้ยังมองรายได้น่าจะน้อยกว่า 580 ล้านบาท และยังคงเริ่มก่อสร้างอาคารออฟฟิศใหม่ที่มีโชว์รูมอยู่เพื่อขายสินค้าพวก เตียง รถเข็น เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพราะประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และยังคงหวังการขายออนไลน์ให้เพิ่มมากขึ้น” นางสุนทรี กล่าว ■